



ที่ ๐๖๐๓.๐๕.๐๑/(๑)/-

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
๖๕๐๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อคุณครู

(depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ ๒

เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกแห่ง / ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการฯ

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อคุณครู (depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ ๒ โดยร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ พัฒนาหลักสูตร “การยกระดับความรู้ STEM Coding ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีพื้นฐานทักษะการเขียนโปรแกรมแบบ Block-Base Programming และเสริมสร้างทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และแมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning) ประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี หุ่นยนต์เสมือน (AI & Robotics) เพื่อให้ครูสามารถนำทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ดั่ง สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน ต่อไป โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

๑. กลุ่มเป้าหมายโครงการ: ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน ๓๕๐ รายทั่วประเทศ
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ: ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๓. รูปแบบกิจกรรมการอบรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (Onsite Training) ระยะเวลา ๒ วัน/หลักสูตร

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ขอรียนเชิญท่านพิจารณาส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาของท่าน (โรงเรียนละไม่เกิน ๕ ท่าน) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.depateacherboostcamp.com ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุน จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ ที่พัก ในการเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ ๐๘๒-๔๔๑-๔๑๘๓ หรืออีเมล depateacherboostcamp@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์)

หัวหน้าโครงการ